

Khánh Hòa

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA • TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỨ TƯ
18-12-2024 (18-11 Giáp Thìn)
Số 7494
NĂM THỨ BẢY MƯƠI BẢY
Đường dây nóng: 0258.370.6666
baokhanhhoa.vn



• Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

**LẮNG NGHE,
CHIA SẺ
VÀ ĐỒNG HÀNH
VỚI
DOANH NGHIỆP**

3

CON SỐ - SỰ KIỆN

Năm 2024, TP. Nha Trang thực hiện đạt và vượt kế hoạch 23/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thu ngân sách **1.950** tỷ đồng, đạt 105% dự toán.

Những người “gieo chữ trên non”



• Góc trò chơi của cô Mầu Thị Phẫu và các bé.

5

Mời quét mã QR



KHEN THƯỞNG 20 NGƯỜI CAO TUỔI TIÊU BIỂU THAM GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ



● Đồng chí Trần Thu Mai trao bằng khen cho những người cao tuổi tiêu biểu.

Sáng 17-12, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 129 hội NCT cấp xã, với hơn 125.200 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong đó, NCT tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở có 1.108 người; 798 người tham

gia xây dựng chính quyền; 788 người tham gia công tác mặt trận; 2.788 người tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội; hơn 1.000 người tham gia tổ hòa giải, tố an ninh cơ sở... Ở mỗi cương vị tham gia công tác, NCT đã phát huy tốt vai trò "Tuổi cao - Gương sáng", đi đầu trong các hoạt động, phong trào, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đặc biệt, NCT đã tích cực tham gia hiến hơn 345.800m² đất, 157.700 ngày công và đóng góp hơn 12,4 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng, đường giao thông...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 NCT tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024; Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho 8 cá nhân.

V.G

ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lượng du khách trong và ngoài nước đến địa bàn tỉnh đông, các loại tội phạm cũng gia tăng hoạt động, nhất là các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tham nhũng; sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm... Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh

Hòa, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm đã ký kết giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện văn hóa - chính trị của đất nước, của tỉnh, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Khánh Hòa.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức không vi phạm pháp luật và tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Cảnh giác với tội phạm cướp giật, trộm

cấp, lừa đảo; tuyệt đối không tham gia các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, lô đề (nhất là trên không gian mạng), vay "tín dụng đen" dưới mọi hình thức; không mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái quy định; nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh báo về hậu quả, tác hại của các loại ma túy, nhất là ma túy "núp bóng" và "bóng cườ" đối với thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; cách thức nhận biết và hậu quả của việc sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",...

THÀNH LONG

BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2025

Sáng 17-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự hội nghị; đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng các Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Hội nghị đã quán triệt Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật; phát huy cao độ tính Đảng trong xây dựng, thi hành pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật; phát triển nguồn nhân lực tham mưu xây dựng pháp luật, nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học pháp lý và có cơ chế điều động, luân chuyển cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi địa phương để bổ sung kinh nghiệm thực tiễn; xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong

quá trình hội nhập quốc tế...

Được biết, năm 2024, Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 28 luật, 5 nghị quyết; thẩm định 33 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 176 dự án, dự thảo. Tổ chức pháp chế các bộ, ngành thẩm định 692 dự thảo; các địa phương thẩm định 365 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và gần 8.100 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ngành Tư pháp tiếp nhận, phân loại, kiểm tra gần 6.100 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, với hơn 621.000 việc thi hành xong, thu hơn 117.000 tỷ đồng, tăng hơn 45.000 việc và hơn 27.000 tỷ đồng so với năm 2023. Toàn quốc số hóa hơn 3 triệu sổ hộ tịch với 95,8 triệu dữ liệu; cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hơn 79,3 triệu dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thụ lý 63.361 vụ việc trợ giúp pháp lý. Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp được thúc đẩy mạnh mẽ trên cả 3 bình diện: Toàn cầu, khu vực và song phương...

N.V

Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn:

ĐƯỢC THỐNG NHẤT CHỦ TRƯỞNG CHUYỂN ĐỔI SANG TƯ THỰC

Chiều 17-12, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan về việc chuyển đổi Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn (TP. Nha Trang) thành Trường THPT Lê Thánh Tôn (loại hình tư thực).

Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn được thành lập năm 1997, trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc chuyển đổi loại hình trường THPT từ dân lập sang tư thực là cần thiết, đúng quy định của Luật Giáo dục và chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không còn loại hình trường dân lập ở bậc học giáo dục phổ thông. Nhà trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất tại địa chỉ số 10 đường Phước Long (phường Vĩnh Nguyên,

Nha Trang) đến hết ngày 6-2-2029. Sau khi chuyển đổi, trường tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên hiện nay để tổ chức hoạt động giáo dục.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Thiệu thống nhất chủ trương chuyển đổi Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn thành Trường THPT Lê Thánh Tôn (loại hình tư thực) để đảm bảo cho trường hoạt động theo quy định trong thời gian còn lại của hợp đồng thuê đất. Đồng chí giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi mô hình của trường, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Sau khi kết thúc hợp đồng thuê đất, việc xem xét, tiếp tục hoạt động của trường thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, quản lý và sử dụng tài sản công.

K.D

Lắng nghe, chia sẻ VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI DOANH NGHIỆP

Ngày 17-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) lần 2 năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện 150 DN.

Doanh nghiệp kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động tổ chức 33 hội nghị đối thoại với các DN, nhà đầu tư; qua đó ghi nhận 130 kiến nghị. Đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương đã giải quyết được 97 kiến nghị; còn lại chưa giải quyết dứt điểm. Những kiến nghị mới phát sinh từ tháng 11 đến ngày 12-12 được đưa ra trao đổi tại hội nghị này.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân khẳng định: “Tỉnh luôn lắng nghe và chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất cho DN và nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Ngoài những kiến nghị về khó khăn, vướng mắc, DN có thể hiến kế để chính quyền tỉnh hỗ trợ tốt nhất cho các DN, nhà đầu tư trong thời gian tới. Cùng với quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân và DN là trung tâm, tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để DN, nhà đầu tư an tâm sản xuất kinh doanh, đầu tư tại tỉnh”.

Tại hội nghị, đại diện các DN kiến nghị



● Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan quan tâm giải quyết những vướng mắc, khó khăn của DN. Nhiều ý kiến đề nghị các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản. Đại diện Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood cho hay, DN đã nộp hồ sơ xin khai thác khoáng sản từ năm 2019 nhưng vì liên quan đến quy hoạch sử dụng đất mà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đại diện DN ý kiến một số dự án kéo dài, còn thiếu sự đồng bộ, quyết liệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho các DN trong quá trình lập dự án; cần có sự liên thông, thống nhất trong quy trình giải quyết thủ tục, nhất là duyệt hồ sơ dự án nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho DN.

Bên cạnh đó, đại diện các DN mong muốn tỉnh quan tâm nhiều đến việc cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, tăng sự hài lòng của người dân, DN đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đối với định hướng phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, DN cũng đề nghị tỉnh cần sớm triển khai đầy đủ hành lang pháp lý đối với các nội dung liên quan đến chuyển đổi xanh trong du lịch, xây dựng (vật liệu), giao

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh được đẩy mạnh và có sự chuyển biến tích cực: Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) năm 2023 tăng 11 bậc, xếp thứ 14/63, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 8 bậc, xếp thứ 8/61, Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) tăng 19 bậc, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố. UBND tỉnh đã triển khai xây dựng và ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương. Tỉnh đã tổ chức thành công Diễn đàn chính sách địa phương với các chuyên đề: “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”, “Phát triển du lịch xanh và bền vững”, “Chuyển đổi số - bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa”; phê duyệt Đề án chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2030 và Đề án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh TP. Nha Trang giai đoạn 2024 - 2030.

thông, nông nghiệp. Đặc biệt là xem xét đẩy mạnh các dịch vụ vận tải công cộng bằng xe điện, nghiên cứu cho phép xe chở khách du lịch trên 29 chỗ ngồi được vào thành phố giờ cao điểm; có chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch...

Yêu cầu rút ráo giải quyết

Sau khi các sở, ngành giải đáp, hướng dẫn và thông tin thêm đối với từng ý kiến, thắc mắc của các DN, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân giao các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra lại toàn bộ việc quy hoạch, cấp phép đối với các mỏ khoáng sản; cập nhật các quy hoạch, tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Đối với du lịch, việc hạn chế phương tiện trên 29 chỗ ngồi đi vào thành phố trong giờ cao điểm là cần thiết để giảm ùn tắc giao thông; do đó cộng đồng DN, nhất là các đơn vị lữ hành, tour tuyến cần có sự chia sẻ, đồng hành với địa phương. Cùng với đó, tỉnh cũng đã khuyến khích, đẩy mạnh triển khai các phương tiện công cộng; tổ chức các bãi đậu xe tạm trên nhiều khu vực ven thành phố nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách khi đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Đối với nông nghiệp, tỉnh khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, đồng quê, nhưng phải trên cơ sở các dự án được duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Thành khẳng định, những năm qua, Khánh Hòa duy trì tốc độ tăng trưởng cao,

thu hút đầu tư lớn, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Thành quả ấy có sự nỗ lực, đóng góp to lớn của cộng đồng DN. Những năm tới, Khánh Hòa bước vào kỷ nguyên vươn mình. Trong đó, đặc biệt là phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; thu nhập của người dân nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao trên cả nước. Giai đoạn từ nay đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, tốc độ tăng thu hút đầu tư và thu nhập bình quân đầu người đều phải đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Để đạt được những mục tiêu đó đòi hỏi sự đầu tư, nỗ lực rất lớn của toàn xã hội, trong đó các DN mang tính quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Thành đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, trao đổi, đối thoại với các nhà đầu tư, DN nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, cải cách hành chính và giải quyết một cách có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Trong đó, lấy sự hài lòng của người dân, DN làm nhiệm vụ trọng tâm; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời thông tin, trả lời cụ thể cho các DN đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cần thêm thời gian xây dựng, ban hành; chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổng hợp ý kiến, phân chia thành từng nhóm vấn đề, tham mưu giải pháp, lộ trình giải quyết cụ thể, báo cáo UBND tỉnh và Tỉnh ủy.

ĐÌNH LÂM - CÔNG ĐỊNH



● Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa kiến nghị về phân luồng giao thông.

KHAI MẠC LIÊN HOAN CHIẾN SĨ HÁT VÀ HÁT VỀ CHIẾN SĨ LẦN THỨ 33

Tối 17-12, tại Quảng trường 2 tháng 4 (TP. Nha Trang), Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 33 năm 2024. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên

địa bàn tỉnh và đông đảo khán giả. Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024).

Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 21-12, với sự tham gia thi diễn của gần 800 ca sĩ, diễn viên không chuyên, thuộc

21 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị quân đội; trường học; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đoàn tham gia liên hoan sẽ gửi tới khán giả hơn 100 tiết mục ca múa nhạc có nội dung ca ngợi Tổ quốc, quê hương, biển đảo; ca ngợi Đảng, Bác Hồ và hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam...

N.T

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2024

Sáng 17-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, các cấp hội trong tỉnh đã phát triển 5.519 hội viên mới, kết nạp 178 hội viên danh dự; tín chấp, quản lý trên 2.380 tỷ đồng từ các ngân hàng, tạo điều kiện cho 166.570 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, vận động nguồn lực trao tặng 10 xe lăn, 315 phương tiện sinh kế, xây 22 nhà và sửa 10 nhà "Mái ấm tình thương", tặng 8.228 suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn, ốm đau, bệnh nặng, người già neo đơn, gia đình chính sách... với tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng; hỗ trợ 625 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu. Bên cạnh đó, giúp 1.326 hộ gia đình thực hiện đạt các tiêu chí Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch



● Các tập thể được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"; thực hiện 624 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyến đường hoa, đường tàu - đường hoa, tuyến đường cờ, ghế đá phụ nữ... Với những nỗ lực đó, Hội LHPN tỉnh được Hội LHPN Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho

36 cá nhân; tặng bằng khen cho 24 tập thể, 4 cá nhân. Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 45 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024; 30 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" và "Cán bộ hội chuyên trách"; trao giấy chứng nhận cho 3 tác phẩm được lựa chọn dự thi cấp toàn quốc Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội" năm 2024.

CHÂU TUỜNG

CÔNG BỐ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐC ĐÁ TRẮNG

Chiều 17-12, tại xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh), Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tổ chức hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu Công nghiệp Đốc Đá Trắng.

Theo đồ án quy hoạch, Khu Công nghiệp Đốc Đá Trắng thuộc xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh) và xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa), do Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 288ha, trong đó gần 204ha là diện tích đất sản

xuất công nghiệp, kho bãi với mật độ xây dựng tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng; khu dịch vụ hơn 4,2ha, gồm: Công trình thương mại, y tế, thể thao, nhà lưu trú công nhân, khu trưng bày sản phẩm, công viên... Khu công nghiệp hoạt động 50 năm, dự kiến thu hút khoảng 16.000 lao động. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.800 tỷ đồng.

Khu công nghiệp này tổ chức các trục đường chính với vai trò là đường giao thông và trục cảnh quan kết nối các khu chức năng với hệ

thống giao thông đối ngoại ngoài khu công nghiệp, như: Quốc lộ 1, đường ven biển phía đông. Khu dịch vụ, tiện ích công cộng được bố trí 4 vị trí, gồm: Khu dịch vụ phía tây giáp Quốc lộ 1, phân bố hai bên đường trục chính đông - tây; khu dịch vụ phía tây bắc giáp Quốc lộ 1 và đường theo quy hoạch phía bắc; khu dịch vụ phía đông giáp đường ven biển bố trí dịch vụ lưu trú, tiện ích công cộng cho chuyên gia, người lao động trong khu công nghiệp; khu dịch vụ phía nam.

MẠNH HÙNG

HỘI NGHỊ THÀNH ỦY NHA TRANG LẦN THỨ 19



● Chủ trì hội nghị.

Sáng 17-12, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Trần Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Minh Chiến - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, thông qua các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2025; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; công tác xây dựng Đảng năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Các đại biểu cũng thông qua tờ trình về điều chỉnh phương án sử dụng tiền sử dụng đất năm 2023 còn dư ngân sách cấp thành phố; chương trình công tác năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giữa 2 kỳ hội nghị Thành ủy lần thứ 18 và 19; dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tình hình sử dụng kinh phí năm 2024 và thực hiện chất vấn trong Đảng.

T.M

TIN VĂN

● Ngày 17-12, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa" cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và huyện Diên Khánh. Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích từ 60 đến 100m², đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng); được Quỹ "Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa" và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng tiền tích góp, vay mượn của gia đình. (V.G)

● Sáng 17-12, Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thông tin mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho hơn 250 học viên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương. Trong 3 ngày, các học viên được phổ biến các nội dung về: Chiến lược an ninh mạng quốc gia; quy định của pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin và ảnh hưởng, tác động đến công tác công an; nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc và các kỹ năng, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng... (Lan Phương)

● Chiều 17-12, Sư đoàn Phòng không 377 tổ chức vòng chung kết hội thi kiến thức pháp luật, kỷ luật năm 2024. Tham gia vòng chung kết, 4 đội có thành tích xuất sắc ở vòng loại gồm: Trung đoàn 274, Trung đoàn 292, Tiểu đoàn 24 và Tiểu đoàn 10 (thuộc Phòng Tham mưu) tranh tài ở 4 phần thi: Chào hỏi; xử trí tình huống; giải mã ô chữ; thực hành tuyên truyền. Nội dung hội thi tập trung vào những kiến thức của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của Trung đoàn 292. (Thế Anh - Công Luận)



Trong số các giáo viên (GV) ở vùng cao Khánh Sơn chúng tôi gặp gỡ, hầu còn nhiều khó khăn trong chặng đường “gieo chữ trên non”, nhưng tâm nguyện của họ vẫn luôn một lòng gắn bó với học trò miền núi. Chính vì thế, ngoài nhiệm vụ chính là lên lớp truyền đạt tri thức, các cô còn lên rẫy vận động học trò ra lớp, trần trở tìm cách thu hút các em đến trường...

● Cô Nguyễn Khôi Nguyên hướng dẫn học sinh tuyên truyền trực quan về tác hại của khói thuốc lá.

Giờ học cuốn hút

Tại giờ chào cờ ở Trường THCS Sơn Lâm (thôn Du Oai, xã Sơn Lâm), sau khi cô Nguyễn Khôi Nguyên - GV dạy Văn, Giáo dục công dân và Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thông báo chủ đề tuyên truyền về trường học không khói thuốc lá, 10 học sinh (HS) tiến ra với bìa, giấy, chai lọ, dung dịch... Sân trường bỗng thành phòng thí nghiệm ngoài trời. Mấy bạn thường ngày hiếu động cũng lặng yên theo dõi. Em Nguyễn Vũ Thiên Phước - Lớp phó học tập lớp 8B trải tờ giấy đo độ pH có hình lá phổi màu vàng sáng, dùng cọ quét lên dung dịch bazơ không màu. Trong cốc lát, hình lá phổi chuyển màu tối. Tất cả HS ô lên đầy hứng thú. Thầy cô giáo cũng ngạc nhiên vì cách tuyên truyền lôi cuốn thị giác này. Tác hại của khói thuốc lá với sức khỏe con người đã được giới thiệu một cách sinh động, dễ nhớ. Giờ chào cờ dường như quá ngắn với các HS. Sáng kiến của cô Nguyễn tiếp tục gây hiệu ứng tương tự ở Hội thi sáng kiến truyền thông Trường học không thuốc lá cấp tỉnh tổ chức ngày 30-11 và giành giải nhì.

Chúng tôi tới Trường Mầm non Hoàng Oanh (thôn Ma O, xã Sơn Trung) khi cô giáo Mấu Thị Phẫu đang nhún nhảy cùng chiếc xúc xắc khổng lồ reo vui. Các em nhỏ cũng lắc lư theo cô. Vừa nhảy, cô vừa giơ ra 1 thẻ chữ cái. Các bé lập tức tìm, lấy ra thẻ chữ cái y hệt và đọc to. Trước khi các bé kịp chán, cô Phẫu đã mang ra cây xanh mô hình treo lúc liú trái cây và hô to: Cho cô xin trái cây có chữ “i”, 2 đội chơi lập tức giành nhau đi hái trái mít. Có bạn lưỡng cống hái nhầm, tiếng cười giòn lại bật ra... Giờ học chữ tiếp theo cũng đầy



● Cô Nguyễn Thị Huân trong giờ dạy.

say mê. Màn hình máy tính hiện cảnh mấy bạn nhỏ đang nhảy và từ “Khiêu vũ”. Cô Phẫu chỉ vào từng chữ cái và đọc, trò ran ran đọc theo. Màn hình chuyển qua lễ hội trái cây ở huyện. Từng loại trái xuất hiện kèm tên gọi với chữ cái đầu in đậm. Cô phát âm trước, từng bạn nhỏ đọc theo... Cả lớp say sưa, không hay biết những giọt mồ hôi rịn trên trán của cô giữa ngày lộng gió...

Những cô giáo mến thương

20 năm theo nghề giáo, cô Nguyễn Thị Huân - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tô Hạp vẫn không quên những ngày sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang (nay là Trường Đại học Khánh Hòa), về dạy tại Trường Tiểu học Ba Cùm Nam (nay là Trường Tiểu học và THCS Ba Cùm Nam). Khi ấy mọi thứ thiếu thốn, nhận thức của phụ huynh còn hạn chế, HS thường xuyên nghỉ học. Năm 2011, cô chuyển về điểm lẻ Trường Tiểu học thị trấn Tô Hạp. Mỗi lần đi vận động, cô lại kể cho phụ huynh nghe về những tấm gương nỗ lực học tập và thành công. Ở lớp, cô lập một “tủ chống đói”, có đủ bánh kẹo, mì tôm và quần áo xin được. Có HS đến lớp đói muốn xỉu vì cha mẹ bận đi rẫy, nhà hết gạo, nhờ chiếc tủ mà ấm bụng ngồi học tiếp...

Năm 2019, chuyển sang làm quản lý, cô Huân quan tâm hơn đến chất lượng đào tạo đại trà

và giáo dục mũi nhọn, xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết. Cô cho HS tiếp cận nhiều cuộc thi, chương trình giao lưu; đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ aerobic, cờ vua, tiếng Anh, viết chữ đẹp... Thành tích của trường tăng dần. Năm học vừa qua, trường có 4 người đạt GV dạy giỏi cấp huyện; 6 sáng kiến được cấp huyện công nhận; 3 HS được vinh danh trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp quốc gia; 12 HS được vinh danh trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh; 1 HS đoạt giải đồng, 2 HS đoạt giải khuyến khích cuộc thi vẽ tranh mỹ thuật tỉnh năm 2024... Quan tâm đến một số HS bị khuyết tật, cô đi học khóa bồi dưỡng về giáo dục đặc biệt; lên

danh sách, lập kế hoạch giáo dục HS. Cô từng quay nhiều clip cho cha mẹ các em xem về những hành vi bất thường của HS và thuyết phục cha mẹ đưa con đi kiểm tra để được tư vấn can thiệp hiệu quả hơn. Bằng sự chân thành, cởi mở, cô đã dần chinh phục được phụ huynh, được họ tâm sự, giúp họ phát hiện những dấu hiệu bất thường của trẻ để can thiệp hiệu quả.

Cô Nguyễn Tường Vy chưa từng nghĩ sẽ xa quê Vạn Ninh để gắn bó lâu dài với học trò Trường Mầm non Anh Đào (thôn Apa 2, xã Thành Sơn). Ở đây cuộc sống, sinh hoạt, đi lại đều khó khăn. Nhiều hôm, leo đồi, đội mưa chở trẻ đi học, cả cô và cháu đều lấm lem bùn đất. Nhưng chính từ những ngày cực khổ cùng trẻ, cô và các bé quấn quýt nhau hơn. Cứ vậy, cô đã công tác 16 năm tại trường; nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là GV dạy giỏi cấp trường; năm học vừa qua được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Đạt dào tình cô trò

Ngày thi tuyển vào Trường, cô Phẫu gặp lại cô giáo mầm non của mình. Bao năm đã qua, cô giáo già không quên bé Phẫu năm xưa. Cô nhẹ nhàng nói: “Cố lên, vào dạy với cô!”. Câu nói đơn giản đã khơi

dậy kỷ niệm tuổi thơ gắn với cô giáo mầm non dịu hiền. Vào làm, không ít lần cảm thấy bất lực trước những cái miệng nhỏ la hét, khóc lóc, nhưng cô lại tự động viên hãy yêu thương trẻ hơn nữa, để được trẻ tin tưởng như người mẹ. “Có lần tôi đón một bé trai 4 tuổi. Cháu không chịu đi học, giãy dụa, la hét, quát tháo bằng tiếng Raglai. Tôi liền dỗ luôn bằng tiếng Raglai. Lập tức, bé nín bặt. Mấy bé trong lớp cũng thì thào: “Cô biết tiếng đó!”. Cả lớp trật tự hẳn, chịu nghe lời cô với tâm thế... để phòng. Nhưng dần dần, cả lớp đã thích cô và dần... mất cảnh giác. Những em bé Raglai vừa rời vòng tay mẹ rất nhút nhát, sợ người lạ, cuối cùng đã tìm được cảm giác gần gũi khi có thể nói chuyện với cô bằng tiếng mẹ đẻ. Cô và trò không còn cách biệt. Lớp học ngày càng nhiều tiếng cười. 2 sáng kiến giúp trẻ mẫu giáo hứng thú làm quen với chữ cái, góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi và mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp của cô đã được áp dụng hiệu quả tại một số trường khác. Liên tiếp 2 năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024, cô Phẫu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. “Càng ngày tôi càng gắn bó với trẻ và muốn góp phần gì đó cho con em địa phương”, cô Phẫu tâm sự.

XEM TIẾP TRANG 10

Những người “gieo chữ trên non”

THIỆU HOA - HOÀNG NGÂN



● Cô Nguyễn Tường Vy và các bé trong giờ chơi.

Cam Lâm:

PHÁT HUY những tủ sách cộng đồng

Thời gian qua, thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, huyện Cam Lâm đã đầu tư xây dựng các tủ sách cộng đồng để phục vụ đồng bào, góp phần lan tỏa văn hóa đọc.



● Các chị em phụ nữ đọc sách, trao đổi với nhau những kiến thức mới.

Xã Sơn Tân có 324 hộ, 1.249 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm 95%. Để đồng bào DTTS có thêm địa chỉ tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực đời sống xã hội và phát triển kinh tế, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cam Lâm đã hỗ trợ xã xây dựng tủ sách cộng đồng vào tháng 6-2023. Tủ sách được đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao của xã (thôn Va Ly) với 127 đầu sách về các chủ đề: Văn hóa, thể thao, gia đình, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, thôn, bản, làng trong cộng đồng các DTTS; pháp luật; y tế; hướng dẫn về trồng trọt và chăn nuôi, phát triển kinh tế... Để phục vụ đồng bào DTTS và người có nhu cầu đọc sách, tủ sách mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Những đầu sách tại đây không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về văn hóa, hôn nhân, phòng ngừa bạo lực và hôn nhân cận huyết thống, mà còn giúp đồng bào có thêm nhiều kiến thức về cách trồng cây, chăn nuôi đạt hiệu quả cao.

Là một độc giả thường xuyên của tủ sách, bà Mang Thị Kim Oanh (thôn Suối Cốc) cho biết, bà thường đến đây để tìm hiểu các loại sách pháp luật về hôn nhân gia đình, Luật Đất đai... rồi về tuyên truyền lại cho phụ nữ ở nơi mình sinh sống để mọi người nắm các quy định và thực hiện. Thấy sách có nhiều nội

dung bổ ích, bà đã vận động nhiều chị em đến đọc và tìm hiểu kiến thức. Tủ sách cũng là địa chỉ quen thuộc của các học sinh. Em Mấu Thị Hà Anh Thư - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Sơn Tân cho biết: “Khi rảnh rỗi em thường đến tủ sách cộng đồng tìm những quyển sách về dân tộc Raglai, những câu chuyện hay, câu đố, thơ... để đọc. Tủ sách đã giúp em có thêm nhiều kiến thức mới”.

Theo ông Trần Quang Nguyên - Chủ tịch UBND xã Sơn Tân, từ ngày có tủ sách cộng đồng, đồng bào DTTS có thêm điều kiện để tiếp cận kiến thức ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong trồng trọt và chăn nuôi. Không chỉ đưa văn hóa đọc trên địa bàn xã được lan tỏa, tủ sách còn góp phần nâng cao dân trí, hình thành lối sống lành mạnh trong đồng bào DTTS ở địa phương.

Xã Cam Phước Tây là xã thuộc khu vực I vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, thôn Văn Sơn của xã là thôn đặc biệt khó khăn, có 100% đồng bào dân tộc Raglai sinh sống. Tháng 9-2024, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cam Lâm đã hỗ trợ cho xã 1 tủ sách cộng đồng đặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Văn Sơn, với 100 đầu sách về văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, đời sống... Người dân địa phương có thể đọc sách, tìm hiểu kiến thức vào các buổi hội họp, sinh hoạt của thôn. Theo bà Nguyễn Thị Phước Ngọc - Phó Chủ tịch

UBND xã Cam Phước Tây, Nhà sinh hoạt cộng đồng là nơi các chi hội đoàn thể tập trung sinh hoạt thường xuyên nên thuận lợi để người dân đến với tủ sách cộng đồng và tham gia đọc sách. Ngoài ra, khi có nhu cầu, người dân và các hội viên có thể liên hệ trưởng thôn hoặc các chi hội trưởng nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ... để mượn sách về nhà xem. Qua đó, giúp phát triển văn hóa đọc trong đồng bào DTTS tại địa phương.

Ông Nguyễn Hoài Đức - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cam Lâm cho biết, thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, phòng đã hỗ trợ 3 tủ sách cộng đồng với hơn 300 đầu sách và được cập nhật, bổ sung hàng năm cho các xã Cam Phước Tây, Sơn Tân, Suối Cát. Việc hỗ trợ tủ sách cộng đồng trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện cho đồng bào DTTS tiếp cận với văn hóa đọc và có thêm nguồn tài liệu để phục vụ cho việc học tập, công tác, giải trí, trau dồi kiến thức khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao dân trí. Đồng thời, từng bước nâng cao mức thụ hưởng về đời sống văn hóa, tinh thần gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

✍️ CHÂU TƯỜNG

SÁCH TRONG TÔI

Lắng ng

Ngay từ cái tựa “*Chuyện của món*” (Nhà xuất bản Lao động, năm 2024) với trang bìa minh họa một đôi tay phụ nữ đang khéo léo chế biến thực phẩm trong gam màu dĩ vãng, người tinh ý sẽ nhận ra ngay hồn cốt cuốn sách dày dặn và trang trọng này của Đào Thị Thanh Tuyền hoàn toàn không phải là một cẩm nang dạy nấu ăn hay khảo cứu hướng dẫn. Vậy đó có phải là những câu chuyện nhớ thương từ các món ăn trong ký ức, hay lắng nghe các món ăn hiện đại kể chuyện ngày xưa?

Ai cũng có một quê hương, một ngôi nhà tuổi thơ, một người mẹ với căn bếp xưa cũ và những mâm cơm gia đình. Những hình ảnh quá bình thường, vốn là chuyện cơm bữa mà khi còn ở trong nó chẳng mấy ai nhận ra cho đến khi rời xa, hoặc mãi đến lúc tự tay nấu nướng làm một mâm cơm cho người thương của mình. Có gì đâu, chỉ là nỗi cơm nóng, xoong cá kho, tô canh chua, ngọn rau luộc và chén mắm kho quẹt... mà đem theo cả ký ức tới cùng trời cuối đất. Biến những điều thường tình và có tính riêng tư ấy thành một câu chuyện có

lớp lang, trải rộng trên khắp đất nước, rồi đọng lại thắm sâu trong lòng mỗi người là điều không hề dễ dàng.

“*Chuyện của món*” với hơn 300 trang in phần nào giải tỏa được nỗi niềm này, dù tác giả khiêm tốn viết rằng “là câu chuyện chung trên nền tảng kỷ niệm riêng của từng người, từng gia đình, có thể giống hay khác nhau nhưng đều có cùng ký ức để hồi tưởng khi gặp lại món ăn ngày xưa mẹ nấu. Chuyện của món là câu chuyện mẹ kể, mẹ làm... đó là những điều thật hạnh phúc”. Tuy nhiên, cuốn sách này không chỉ dừng lại ở đó mà đã vượt rất xa ra khỏi sự đơn điệu kể lể nhớ nhung. Người viết đã dụng công rất nhiều và mất không ít thời gian công sức sưu tầm biên soạn để tránh bị cảm tính và sa vào “*Mùi của mùa xưa*”.

Tác giả Đào Thị Thanh Tuyền là một nhà báo, nhà văn và còn là một kỹ sư, nên mọi thứ chị tiếp cận đều rõ ràng, mạch lạc và rất khoa học. Viết về con cá nục kho chị cũng tỉ mỉ đi tìm bóng dáng nó ở các bến cá từ Bali tới Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang... xếp vô nổi kiểu gì, ướp tẩm ra sao, để đầu hay bỏ đầu, kho cùng nước mía hay

TẢN VĂN

Nhữn

1. Năm nay qua 23 tháng 10 âm lịch gần một tháng nhưng trời vẫn còn mưa dầm dề mấy ngày rồi lụi. Áo ướt hết cơn mưa này, tạnh một chút lại đến cơn khác. Nắng le lói như một cô nàng đồng đánh nhất, vén mây nhìn xuống mặt đất một chút rồi sụp lại nhanh. Là tôi cập nhật hàng giờ mỗi ngày tin tức từ Nha Trang và theo dõi qua các bản tin dự báo thời tiết, chứ ở Sài Gòn những ngày cuối năm thời tiết khá đẹp, phố xá tung bùng rộn rịp cho Noel và năm mới!

Tôi nhớ hồi còn đi làm, tôi có dịp đi công tác trên đường trong suốt mùa mưa tháng 10 âm lịch. Mưa không kịp vuốt mặt, đất đường như bão hòa bởi nước. Ngồi trong xe, đôi lúc phải mở mái sưỡi. Cái gạt nước gần như mỗi mét, không làm tròn nhiệm vụ lau sáng tấm gương. Mưa trắng trời, nước tràn bờ, âm ào bên dưới những cây cầu, thác

đổ trên các triền núi quanh co, uốn khúc. Đồng ruộng lênh láng màu nước bạc, cây cối trần mình trong nước. Buổi sáng nước còn cách mặt cầu rất xa, chiều về đã thấy nước lên cao gần sát, âm ào, cuộn cuộn. Đến khi tận mắt chứng kiến bờ tre từ từ sụp xuống dòng sông và chỉ trong chốc lát cả lùm tre dênh dàng cũng phải đầu hàng cho nước lũ cuốn đi, mới thấy cơn thịnh nộ của thiên nhiên ghê gớm đến chừng nào!

2. Cho dù là mưa, gió, bão lũ... thời gian vẫn cứ lừ lừ trôi một cách tưởng là chậm mà hóa nhanh vô cùng. Người nông dân vẫn phải đợi mưa ra ruộng tìm bắt những gì thiên nhiên đem đến trong mùa lụt để bù lại những mất mát trên ruộng đồng trắng lóa bởi nước. Nhà vườn vẫn phải chăm tía những chậu hoa chờ Tết trong cái nhìn lo âu và tâm trạng thất thểu. Thậm chí, có nhà phải chằng bạt cho hoa.

Chuyện của món



nước dừa... Chuyện "Ăn bông ăn hoa" nghe như đùa mà ai ngờ đầu lại là nét đặc sắc trong kho tàng ẩm thực, mang tính vùng miền rất cao. Bông bí, mướp, thiên lý, hành họ, điên điển... vốn quen thuộc đã đành mà còn ăn được cả bông quỳnh, ban, huệ, phượng... Ngay như chuyện "Gì cũng cuốn", nếu thiếu óc quan sát và sự kết nối quá khứ hiện tại trên cả 3 miền đất nước cũng khó có được sự tổng kết thú vị như vậy. Tác giả sinh trưởng ở đất Thành thuộc Diên Khánh

và làm việc ở Nha Trang, nên đương nhiên ẩm thực quê nhà được thiên vị đậm đà. Con sứa chắc cũng ngon, giòn, đẹp đẻ hơn trên tô bún cá Nha Trang, chiếc bánh căn lên rừng xuống biển gì cũng về chợ Chụt ăn với nước cá kho nấu mỡ, bánh xèo mực thì xuống Cửa Bé, bún đầu nước ngọt thanh chỉ có ở Thành... Chân đi nhiều, tác giả cũng không quên ghi lại "Những món ăn dọc đường gió bụi", "Thực đơn dã ngoại"... đây áp kinh nghiệm mà ai đã từng trải đều có thể dễ dàng

kiểm chứng. Và, nếu chưa từng sống chậm thì có lẽ khó lòng cảm nhận được "Tiếng bằm thịt, tiếng chà giã chả và mùi vani" mà ngày nay chắc cũng đang dần mất hút ở những căn bếp gia đình.

Tác giả cũng khéo vận dụng ca dao tục ngữ như thêm minh chứng, không biết ông bà ngày xưa có phải cố tình thi vị hóa công việc bếp núc truyền đời cho con cháu hay không mà nay đọc lại vẫn thấy mới và thiết thực: *Canh chua điên điển cá linh/Ăn chỉ một mình nên chẳng biết ngon. Hoặc Rau cải nấu với cá rô/Gừng thêm một lát cho cô giữ chồng. Măng mai nấu với gà đồng/Chơi nhau một mẻ xem chồng về tay ai.* Thiết là biết nói chơi cho quên nhọc nhằn.

Tôi thích câu kết trong "Lời mở đầu sách" của Đào Thị Thanh Tuyền: "Giữ lại ký ức làm nên chuyện của món, coi như tôi nấu giùm cho bạn một bữa cơm, đãi bạn một món bánh, đưa bạn đi ăn một món ngày xưa...". Và tôi ước gì tất cả chúng ta đều có ký ức đẹp về những bữa cơm gia đình, về hương vị những món ăn quê hương, và được tận hưởng hạnh phúc của sự quan tâm sẻ chia ấm áp.

ÁI DUY

Giao lưu, giới thiệu chùm tác phẩm "Đồng đội nơi biên cương Tổ quốc" của tác giả Nguyễn Xuân



● Tác giả Nguyễn Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự chương trình.
Ảnh: TẠ LONG

Sáng 17-12, Thư viện tỉnh phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức giao lưu, giới thiệu chùm tác phẩm "Đồng đội nơi biên cương Tổ quốc" của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Xuân Đương (bút danh Nguyễn Xuân). Hoạt động nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024).

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Xuân Đương vốn là người lính. Khoảng thời gian 20 năm cầm súng chiến đấu bảo vệ đất nước đã để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu lắng về Tổ quốc, nhân dân và người lính Cụ Hồ. Khi đất nước hòa bình, ngòi bút của ông lại hướng về Tổ quốc,

về Đảng, nhân dân và đồng đội ở phương diện khác. Chùm tác phẩm trên bao gồm: Tập truyện ngắn "Điểm tựa"; trường ca "Alechxandre Yersin - Âm vang mãi mãi"; tập thơ "Đồng đội nơi biên cương Tổ quốc", do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Các tác phẩm là tình cảm của tác giả dành cho những người lính trong suốt những năm tháng cầm súng chiến đấu qua nhiều chiến trường và tình cảm dành cho quê hương Khánh Hòa. Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong cán bộ, viên chức, góp phần giúp thế hệ trẻ ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

K.D

Ngày cuối năm

Cả năm chỉ có một mùa này!

Tôi tưởng tượng hoa trong nhà vườn đang chờ Tết đến, những chậu mai kiểu bonsai lớn, nhỏ. Những chiếc lá xanh nõn nà và sạch bóng bởi mùa mưa đi qua. Có những chậu cây người chủ phải bọc ni lông trên từng cành. Tôi không rành lắm về hoa và cách chăm sóc hoa nhưng cảm nhận được một điều rằng, trong từng cái bọc ni lông đó là hy vọng, là niềm tin chờ đón vào những cánh mai vàng rồi sẽ bật tung ra. Rồi những đêm thức trắng chờ người thành phố chọn mua, để đến tối 30 Tết mới biết được một năm thua hay thắng.

Tôi nghĩ đến hai từ "hồi sinh" và thấy đó là điều kỳ diệu của cuộc sống. Gương mặt lo âu của người làm vườn giãn ra khi nghĩ đến những ngày tiết trời khô ráo trong cái nồm ướt đẫm của mùa xuân.

Tháng Chạp, trong khi nhà vườn làm con tính vẫn chưa tìm thấy đáp số thì doanh nghiệp có thể nhìn trên sổ sách biết được một năm được hay mất. Giữa mùa mưa lũ, cái nhìn lo âu của người nông dân dường như luôn hướng về màn mây thấp, sũng nước, cố kiếm nén tiếng thở dài và cầu mong cho mặt đất nhanh chóng hồi sinh. Ánh nhìn thắc thớm của nhà doanh nghiệp đặt vào bảng tính với các con số tưởng là vô hồn kia cũng chứa đầy âu lo và hy vọng một năm mới sẽ có những con số "biết nói" hơn.

3. Mỗi người tự làm một bảng tổng kết cho mình. Một năm đã qua, được và mất, nhưng hơn hết, quan trọng nhất là mọi thứ bình an. Mẹ vẫn còn có thể ra, vô với những việc lật vạt trong nhà, vui buồn theo niềm vui hay tâm trạng không giấu được của con cái. Mẹ hạnh



phúc khi thấy ánh nhìn sáng lên của đứa con trước đĩa mì xào thật hấp dẫn cùng chén mắm ớt tỏi mà chỉ có mẹ mới chế biến được như vậy. Cha đứng lên, ngồi xuống, hết ngoài vườn lại đến trong sân, chăm chậu cây này, tĩa cành lá kia... Cha biết làm gì khi ngắm con cái xa về

ngoài những việc đem lại sắc màu cho vương sân Tết.

Tháng Chạp sắp về, mùa mưa gió rồi sẽ qua. Trời sẽ quang, mưa sẽ tạnh. Tôi nghĩ đến những ngày chộn rộn cuối năm. Những cánh mai vàng rực, những đóa thược dược, những chậu cúc tươi tắn hiển hòa, những cành quất sum

suê và biết bao kỳ hoa dị thảo mang đến sự sung túc, an vui cho một năm mới. Thời gian luôn là một màu nhiệm kể cả khi con người đau khổ hay hạnh phúc. Và, tháng Chạp, mùa cuối năm luôn là mùa của ước mong bình an và hy vọng!

ĐÀO THỊ THANH TUYẾN

Thời gian gần đây, lượng khách du lịch Trung Quốc tăng trưởng khá tốt. Nhiều tín hiệu cho thấy lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam sẽ có khả năng bùng nổ trong năm 2025, trong đó Khánh Hòa là một trong những điểm đến được du khách ưa thích.

Cơ hội mở rộng thị trường khách Trung Quốc

Theo báo cáo của Sở Du lịch, ước tính năm 2024, Khánh Hòa đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch Trung Quốc, tăng 190% so với năm 2023. Lượng khách Trung Quốc tăng cao nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2019, Khánh Hòa đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc). Cơ hội mở rộng thị trường khách Trung Quốc rất lớn khi tình và ngành Du lịch đang đẩy mạnh kết nối, xúc tiến quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tại thị trường tỷ dân. Tại hội nghị kết nối doanh nghiệp Khánh Hòa - Trung Quốc năm 2024 được tổ chức ngày 11-12, ông Nguyễn Hoa Tường - Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Nha Trang (Khánh Hòa) từ lâu đã là điểm đến ưu tiên hàng đầu của du khách Trung Quốc khi sang Việt Nam. Sau dịch Covid-19, Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đã cùng lãnh đạo UBND tỉnh tìm nhiều giải pháp thúc đẩy du khách Trung Quốc quay trở lại Nha Trang. Hiện nay, các chuyến bay thương mại, chuyến bay thuê bao qua lại giữa Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố của Trung Quốc ngày càng gia tăng. “Cơn sốt Nha Trang” đang một lần nữa phủ sóng mạnh mẽ trên thị trường du lịch quốc tế của Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp dự đoán, trong tương lai gần, lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam dự kiến sẽ sớm đạt quy mô trung bình 10 triệu lượt/năm, trong đó Khánh Hòa sẽ là một điểm đến được nhiều khách lựa chọn.

Nhiều doanh nghiệp chuyên khai thác thị trường khách Trung Quốc cho biết, những tháng cuối năm 2024,



● Khách Trung Quốc tham quan Bảo tàng Hải dương học (TP. Nha Trang).

thị trường khách Trung Quốc đã “ấm” trở lại. Bà Đỗ Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Khang Thái Vietnam Travel cho biết, từ đầu tháng 11, lượng khách du lịch Trung Quốc đã tăng khá tốt. Hiện nay, mỗi tháng, công ty đón hơn 2.000 lượt khách Trung Quốc. Các công ty chuyên đón

khách Trung Quốc như: Công ty TNHH Một thành viên Kỳ nghỉ Đà Nẵng, Công ty TNHH Du lịch Gia Việt, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Asia... cũng cho biết lượng khách du lịch Trung Quốc đang tăng trở lại. Theo thông tin từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lượng khách Trung

Quốc đăng ký lưu trú đang tăng dần trong thời gian gần đây. Hiện tại, các khách sạn đã nhận khá nhiều từ các đơn vị lữ hành cho khách Trung Quốc lưu trú trong đợt Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, hiện nay, mỗi ngày có 8 - 9 chuyến bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh với khoảng 1.000 - 1.200 lượt khách/ngày/chiều. Sắp tới đây, một số hãng hàng không sẽ mở thêm các tuyến bay mới từ các thành phố của Trung Quốc đến Khánh Hòa, trong đó hãng Qingdao Airlines sẽ khai thác trở lại các chuyến bay charter từ Thành Đô (Tứ Xuyên) đến Cam Ranh từ ngày 28-12. Bên cạnh khách du lịch di chuyển bằng đường hàng không, còn có khách đi bằng đường sắt. Cuối tháng 11, Công ty Cổ phần Tập đoàn hữu nghị Việt Trung Toàn Cầu đã

đưa hơn 460 khách Trung Quốc đi tour du lịch tàu hỏa xuyên Việt đến Nha Trang - Khánh Hòa. Đoàn khách này đã tham quan, trải nghiệm một số điểm du lịch như: Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, Trung tâm Suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang, VinWonder Nha Trang, vịnh Nha Trang... Ông Trần Duy Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn hữu nghị Việt Trung Toàn Cầu chia sẻ: “Khánh Hòa có cơ sở hạ tầng du lịch rất tốt, sản phẩm du lịch đa dạng. Đặc biệt, tỉnh có cảnh biển rất đẹp, đây là điểm du khách Trung Quốc rất thích. Hiện nay, công ty đã lên kế hoạch để đẩy mạnh khai thác các tour du lịch xuyên Việt Nam bằng tàu hỏa, trong đó Nha Trang - Khánh Hòa là một điểm trọng tâm của tour này”.

Theo ông Phạm Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, giá cả hợp lý là một trong những lý do chính để du lịch Khánh Hòa thu hút khách Trung Quốc. Lượng khách Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian gần đây mang đến động lực to lớn cho ngành Du lịch địa phương. Để đón đầu làn sóng khách Trung Quốc, hiện nay, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (cổ đông lớn nhất tại Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh) cũng vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với China Duty Free - tập đoàn miễn thuế lớn nhất Trung Quốc. Theo thỏa thuận, China Duty Free cam kết đưa lượng khách Trung Quốc lớn đến Việt Nam, dự kiến lên tới hàng chục triệu lượt mỗi năm. Đây là cơ hội để Khánh Hòa mở rộng đón khách Trung Quốc.

✍️ XUÂN THÀNH

Bà NGUYỄN THỊ LỆ THANH - Giám đốc Sở Du lịch:

Thị trường khách Trung Quốc đang phục hồi khá tốt. Với thế mạnh về du lịch biển, đảo, Khánh Hòa vẫn rất có lợi thế trong việc thu hút khách từ thị trường tỷ dân. Ngành Du lịch tỉnh đang kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu du khách, có chính sách để kích cầu du lịch nói chung và thị trường khách Trung Quốc nói riêng. Năm 2025 là dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới. Ngành Du lịch tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá để thu hút hơn nữa thị trường khách Trung Quốc, đặc biệt là khách chi tiêu cao.

ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM DUY TRÌ VỊ TRÍ SỐ 1 TẠI ĐÔNG NAM Á

Ngày 16-12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, FIFA đã công bố bảng xếp hạng quý IV/2024 đối với các đội tuyển bóng đá nữ trên toàn thế giới. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ hạng 37 thế giới, thứ 6 tại châu Á với 1.614,43 điểm và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Từ lần công bố trước đó vào tháng 8-2024 đến nay, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có 2 trận đấu

tại Giải giao hữu bóng đá nữ quốc tế Yong Chuan tổ chức tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đội tuyển nữ Uzbekistan 2-0 và thua đội tuyển nữ Trung Quốc 0-2 nên thứ hạng không có gì thay đổi.

Trên bảng xếp hạng FIFA quý IV/2024, tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau đội tuyển Việt Nam lần lượt là Philippines (hạng 41), Thái Lan (hạng

45), Myanmar (hạng 55). Đáng chú ý, đội tuyển Indonesia đã trở lại tốp 100 sau khi tăng 7 bậc, lên hạng 94. Đội bóng này đã giành vị trí cao nhất tại Cúp bóng đá nữ Đông Nam Á 2024 (vòng loại giải ASEAN Women's Cup 2024) nên được cộng nhiều điểm trên bảng xếp hạng. Đội tuyển nữ Lào bị trừ 34,86 điểm và tụt 16 bậc trên bảng xếp hạng.

Trên thế giới, đội tuyển nữ Mỹ vẫn dẫn đầu với 2.087,55 điểm. Tiếp sau

lần lượt là: Tây Ban Nha, Đức, Anh, Thụy Điển.

Tại châu Á, dẫn đầu lần lượt là các đội tuyển Nhật Bản (hạng 8 thế giới); Triều Tiên (hạng 9 thế giới, tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng kỳ trước); Australia (hạng 15 thế giới, tụt 3 bậc); Trung Quốc (hạng 17 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 20 thế giới) đều tăng 1 bậc so với thứ hạng trước đó.

✍️ NGUYỄN HIỀN (Theo HNM)

CHỢ PHIÊN NÔNG SẢN ĐỘC ĐÁO Ở VÙNG CAO

Sáng thứ Bảy của tuần cuối hàng tháng, đồng bào Raglai ở thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) và các xã lân cận lại đưa nông sản đến Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố Hạp Thịnh để bán tại chợ phiên nông sản Tô Hạp. Phiên chợ độc đáo này không chỉ bán nông sản, nông cụ do người dân làm ra mà còn giúp người dân thay đổi nhận thức về sản xuất và mua bán nông sản.

Chợ phiên nông sản Tô Hạp mỗi tháng chỉ mở một lần vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng dương lịch để đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) huyện miền núi Khánh Sơn mua bán nông sản. Chị Mầu Thị Loan (xã Sơn Bình) bán nông sản ở chợ phiên thị trấn Tô Hạp 2 năm nay. Mỗi tháng đến phiên chợ này, chị hái các loại rau, củ trên rẫy từ chiều hôm trước để kịp đưa ra bán. Từ ngày có chợ phiên, chị Loan được tiếp xúc với nhiều người, việc giao tiếp cũng mạnh dạn hơn. Chị Bo Bo Thị Loan cũng mang đến chợ phiên các loại trái cây, rau nhà trồng an toàn, tươi ngon và bán giá phải chăng như: Rau cải 5.000 đồng/bó, hoa đu đủ 50.000 đồng/kg, vú sữa hoàng kim 35.000 đồng/kg... Chị Bo Bo Thị Loan chia sẻ, thời gian tới gia đình chị sẽ trồng thêm các loại rau, cây ăn trái và bán các mặt hàng khác để có thêm thu nhập.

Trong khi đó, chị Bo Bo Thị Phương (thị trấn Tô Hạp) chia sẻ: "Chợ phiên thị trấn Tô Hạp chủ yếu là các gian hàng của ĐBDTTS, với những mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương, sản vật rừng do người dân thu hái được, như: Các loại rau sạch, rau rừng, thịt heo đen, măng le, mật ong, chuối rừng, nấm linh chi, các loại trái cây, sản phẩm thủ công đan lát từ tre, nứa... Như gia đình tôi, cứ mỗi phiên chợ lại mang gà vườn, măng le, rau rừng, chuối rừng ra bày bán. Người đi chợ đông nên chỉ trong 1 - 2 giờ là bán hết toàn bộ".



● Người dân mua bán nông sản tại chợ phiên nông sản thị trấn Tô Hạp tháng 11-2024.

Với những người lần đầu đi chợ phiên thị trấn Tô Hạp như ông Nguyễn Duy Xuyên (TP. Nha Trang), ông thấy thích thú khi được hòa trong không khí vùng cao trong lành, với những hoạt động văn hóa, văn nghệ tươi vui được tổ chức tại chợ phiên. Ông Xuyên cũng tìm mua những loại nông sản sạch do ĐBDTTS tự trồng, thu hái được như: Rau rừng, thịt heo đen, gà đồi, măng le, bắp chuối và các loại trái cây ngon của Khánh Sơn... "Tôi thấy chợ phiên này khá thú vị, được tổ chức trong không gian đổi thông thoáng, tiết trời se lạnh của vùng cao. Địa phương nên mở rộng thêm quy mô các gian hàng, có thêm nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa - văn nghệ truyền thống của người Raglai để thu hút khách, phát triển thành điểm đến du lịch", ông Xuyên nói.

Được tổ chức lần đầu từ tháng 9-2023, đến nay đã có 15 phiên chợ được tổ chức, có những phiên chợ có quy mô 20 - 30 gian hàng; ban đầu chỉ có các hộ ĐBDTTS ở thị trấn Tô Hạp tham gia, hiện nay đã có thêm các hộ ở những xã lân cận cũng đăng ký tham gia bày bán sản phẩm tại chợ phiên. Chợ phiên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ ĐBDTTS trên địa bàn trao đổi, mua bán nông sản hay các mặt hàng thủ công do mình làm ra;

góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong nỗ lực phát triển sản xuất thông qua việc tạo ra các nông sản đặc trưng, chất lượng để bày bán tại chợ phiên để cùng với trợ lực của Nhà nước vươn lên thoát nghèo. Chợ phiên dần dần được người dân trong và ngoài huyện biết đến và tham gia nhiều hơn, phiên chợ sau đông hơn phiên chợ trước, có những phiên chợ thu hút đến gần 1.500 lượt người đến trải nghiệm, mua nông sản.

Ông Đỗ Huy Hiệp - Trưởng phòng Dân tộc huyện Khánh Sơn bày tỏ: "Chợ phiên này không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn có nhiều hoạt động vui chơi, mang đậm bản sắc văn hóa của người dân Raglai ở huyện Khánh Sơn. Qua việc buôn bán giúp người dân thay đổi nhận thức, mở rộng trông trọt, sản xuất, mua bán nông sản tạo nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo. Trước đây, các hộ ĐBDTTS rất ngại giao lưu, mua bán hàng hóa, nhưng bây giờ khi đi chợ phiên, nông sản tiêu thụ nhanh, giá cả ổn định nên cứ tới ngày mở phiên chợ, người dân chủ động mang nông sản ra bán. Hiện nay, huyện Khánh Sơn đang có hướng hỗ trợ để duy trì chợ phiên nông sản Tô Hạp và nhân rộng ra ở một số địa phương khác".

✍️ HẢI LĂNG

Lại phát hiện 5 khối đá lớn đoạn sạt lở trên đèo Khánh Lê



● Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đang cho máy múc nỗ lực dọn bùn đất ở km43.

Chiều 17-12, ông Chu Văn An - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải cho biết, tại km43 Quốc lộ 27C (đoạn đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh), đơn vị thi công sau khi san dọn lớp bùn đất thì phát hiện thêm 5 khối đá lớn với tổng trọng lượng khoảng 800 tấn. Hiện nay, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đang cho công nhân liên tục khoan, đục chia nhỏ khối đá và dùng máy múc đẩy các khối đá ra khỏi phạm vi mặt đường. Nếu khối đá quá cứng, không thể khoan phá thì công ty tiếp tục dùng phương án nổ mìn.

Trước đó, vào sáng 16-12, cũng tại km43, công ty đã phát hiện khối đá nặng hơn 400 tấn

nằm chắn ngang đường. Đến tối cùng ngày, công ty đã dùng 18kg thuốc nổ phá thành công khối đá này. Vào sáng 15-12, do mưa lớn kéo dài nên trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến hơn 50.000m³ đất, đá tràn xuống lòng đường. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, trên đèo Khánh Lê có 6 điểm sạt lở. Công ty đang nỗ lực thu dọn bùn đất từ điểm sạt lở ở km43 đi lên; phía đầu điểm sạt lở tại km59, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đang nỗ lực thu dọn, giải phóng lượng bùn đất. Lực lượng chức năng đang cố gắng phấn đấu thông xe trong thời gian sớm nhất.

✍️ VĂN KỶ

Nha Trang:

Hơn 350 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia dọn rác trên bãi biển

Chiều 17-12, hơn 350 Đoàn viên, thanh niên của TP. Nha Trang, Công an thành phố và cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân tổ chức ra quân thu gom rác trên bờ biển.

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và công nhân của Công ty Cổ phần Môi

trường đô thị Nha Trang đã tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác tại khu vực bờ biển công viên Tuệ Tĩnh. Qua đó, thu gom được số lượng lớn rác thải như: Gỗ khô, bao ni lông, lục bình... bị sóng đánh dạt vào bờ biển trong những ngày qua.

✍️ VINH THÀNH

Tối 29-12:

Sẽ diễn ra đêm hội "Âm vang văn hóa công chiêng"

Theo lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 29-12, tại khu vực công viên bờ biển đối diện đường Tuệ Tĩnh (TP. Nha Trang) sẽ diễn ra đêm hội "Âm vang văn hóa công chiêng". Chương trình sẽ có 3 phần: Âm vang núi rừng; thanh âm đại ngàn; biển hòa nhịp xoang - nổi vòng tay kết đoàn, với sự tham gia trình diễn của hơn 200 nghệ nhân dân tộc thiểu số ở các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, TP. Cam Ranh.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Chào năm mới

2025 nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết Dương lịch; tuyên truyền văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc của các loại nhạc cụ truyền thống, mã la, công chiêng, nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đêm hội, Ban tổ chức mong muốn tạo sự kết nối, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc thiểu số tại các huyện, thị xã, thành phố.

✍️ N.T

Điểm tựa CHO NGƯỜI HOÀN LƯƠNG

Ngày 17-8-2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 22 về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho những người lầm lỡ khi trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Ông Phan Thanh Hùng (xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) là một trong những trường hợp đầu tiên ở địa phương này được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi chấp hành án phạt tù về tội "Cố ý gây thương tích", trở về địa phương, ông Hùng đã được hỗ trợ làm thủ tục vay 100 triệu đồng để làm ăn, xây dựng lại cuộc sống. Có vốn, ông Hùng đầu tư mở xưởng đúc bi và chậu cây cảnh, không những giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm thêm cho 4 - 5 lao động tại địa phương. Sự hỗ trợ nguồn vốn kịp thời của Nhà nước đã cho ông thêm động lực để làm lại cuộc đời sau những vấp ngã trong cuộc sống. "Với người mới mãn hạn tù sẽ gặp không ít trở ngại trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng nếu không được địa phương quan tâm, hỗ trợ. Tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất để trở thành một công dân tốt, có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội", ông Hùng tâm sự.

Cũng từng chấp hành 2 năm 6 tháng tù về tội "Buôn bán trái phép chất ma túy", trở về địa phương vào tháng 10-2021, do không có công việc ổn định, không có nguồn vốn để làm ăn, ông Phạm Đỗ Hữu Đức (thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) gặp nhiều khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Thời điểm này, ông vừa đi làm thuê, vừa kiếm thêm thu nhập từ nghề đánh bắt hải sản trên chiếc ghe nhỏ của gia đình. Tuy nhiên, do chỉ có ít ngư lưới cụ nên năng suất không cao, thu nhập không đáng kể. Cuối năm 2023, ông Đức được chính quyền địa phương giới thiệu về gói cho vay ưu đãi theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ dành cho người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, ông Đức được vay 85 triệu đồng để đầu tư mua thêm ngư lưới cụ và sửa chữa chiếc ghe để cùng người thân đi biển, đánh bắt hải sản. Có



● Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thạnh tới xưởng đúc bi và chậu cây cảnh động viên ông Phan Thanh Hùng.

được "cần câu cơm" ổn định, ông Đức đã quyết tâm tu chí làm ăn, nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời.

Niềm vui của ông Hùng, ông Đức cũng là niềm vui của hàng chục trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương trên địa bàn TP. Nha Trang đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thời gian qua. Trong quá khứ, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau đưa đẩy nên họ phạm phải sai lầm, phải trả giá bằng những năm tháng trong trại giam. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, họ phải đối mặt với nhiều rào cản, trở ngại. Hành trình tái hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời mới của những người lầm lỡ bây giờ không còn đơn độc nhờ có sự đồng hành, tiếp sức của chính sách tín dụng mang tính nhân văn của Chính phủ. Từ nguồn vốn ưu đãi này đã giúp họ tự tạo việc làm phù hợp như đi biển, sửa chữa xe máy, mở xưởng sản xuất, quán nước, chăn nuôi, chạy xe Grab... Qua đó, giúp họ có thu nhập ổn định, vượt qua mặc cảm lầm lỡ để vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội.

Theo thống kê, trên địa bàn TP. Nha Trang hiện đang quản lý, giáo dục, giúp đỡ 438 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trong đó, có 95 người đã có việc làm, ổn định cuộc sống, chiếm tỷ lệ 21,7%; còn lại không có việc làm hoặc việc làm tạm bợ, không ổn định, chiếm tỷ lệ 78,3%. Qua đó có thể thấy, vẫn còn nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương phải đối mặt với nhiều rào cản, trở ngại như: Khó khăn trong tìm kiếm việc làm, tạo kế sinh nhai; chịu sự kỳ

Ông BUI NHẬT QUANG
- Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Sau khi có văn bản triển khai của các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và cấp huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể, đặc biệt là công an các cấp để rà soát các đối tượng hoàn lương có nhu cầu vay vốn để bình xét và xác nhận cho vay. Trong năm 2023 và 2024, toàn tỉnh đã cho vay được 55 hộ với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Các hộ vay đã chấp hành việc trả lãi, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả đem lại rất rõ rệt, tạo điều kiện để họ vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

thị, xa lánh, phân biệt đối xử của cộng đồng xã hội... Việc cung cấp nguồn vốn ưu đãi để người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tham gia học nghề, tự tạo việc làm là giải pháp quan trọng giúp hạn chế tối đa nguy cơ tái phạm. Theo Thượng tá Trần Quốc Cường - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang, hiện nay, Công an thành phố đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, công an các xã, phường và Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp nhiều đối tượng hơn tiếp cận nguồn vốn này, cũng như quản lý hiệu quả các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

✍️ L.PHƯƠNG - T.LONG

Công an TP. Cam Ranh:

BẮT GIỮ ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỪ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an TP. Cam Ranh vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 15-12, khi tổ công tác của Đội Cảnh sát ma túy Công an TP. Cam Ranh phối hợp với Công an xã Cam Lập tuần tra trên tuyến đường Hiệp Kiệt - Bình Tiên, thuộc thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập thì phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Xuân Hoan (29 tuổi, trú phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) có cất giữ một bịch ni lông bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Hoan về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

✍️ LAN PHƯƠNG

KHỞ TỐ ĐỐI TƯỢNG NHIỀU LẦN DÂM Ô NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

Chiều 17-12, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Vạn Ninh cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh T. (sinh năm 1991, thường trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Hiện, Nguyễn Minh T. bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra, từ giữa tháng 10 đến ngày 3-11-2024, Nguyễn Minh T. đã điều khiển xe máy kiểu dáng Yamaha Exciter trên các tuyến phố vắng người qua lại ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) để tiếp cận và sờ vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể của các thiếu nữ rồi nhanh chóng tăng ga tháo chạy. Sau khi tiếp nhận thông tin của các nạn nhân, lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau quá trình khẩn trương điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh đã xác định đối tượng Nguyễn Minh T. gây ra các vụ việc nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tạm giữ phương tiện của đối tượng sử dụng lúc gây án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh T. khai nhận đã gây ra 5 vụ dâm ô, trong đó có 3 vụ đối với người dưới 16 tuổi. Được biết, Nguyễn Minh T. hành nghề lao động tự do, có vợ và 3 con còn nhỏ.

✍️ THÀNH LONG

NHỮNG NGƯỜI...

TIẾP THEO TRANG 5

Yêu nghề, cô Nguyễn đã có 5 sáng kiến nâng cao chất lượng giảng dạy. Cô cũng nhiều năm tham gia bồi dưỡng HS giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn Văn; hướng dẫn HS tham gia thi kể chuyện về Bác Hồ cấp tỉnh, thi Giai điệu tuổi hồng. 2 năm học vừa qua, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở... Cô Nguyễn còn nhiều mong ước, như mong cho 3 HS thuộc hộ nghèo ở thôn Kô Róa (xã Sơn Lâm) được hỗ trợ xe đạp để ngày ngày không phải đi bộ 4 - 5km, qua con dốc dựng đứng, tới trường đều đặn hơn... Buổi tri ân thấy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) vừa qua, trong những chiếc lá ghi lại cảm tưởng của HS trên cây phong mô hình, có một chiếc lá ghi dòng chữ: "Đối với lớp và riêng em, cô là người rất quan trọng. Cô đã dịu dặt, gần gũi, giúp cho chúng em trưởng thành hơn". "Dòng chữ đó khiến tôi rất xúc động và cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa để không phụ tình cảm đó của học trò", cô Nguyễn nói.

Giờ đây, cô Hoàn và HS đã như người một nhà. Gặp ở trường, các em chạy tới ôm cô, nói muốn tâm sự với cô. Còn cô, dẫu bận thế nào cũng tươi cười hỏi chuyện, cho các em cảm giác được tin tưởng, yêu thương. Có HS ra trường mười mấy năm vẫn về thăm, gửi quà cho cô. Có em lâu lâu về nhà xin cô nấu cơm cho, như ngày còn đi học được cô dẫn về nhà cho ăn, tâm sự đủ chuyện... Nhiều năm liền, cô Hoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm học 2016 - 2017 được công nhận GV dạy giỏi cấp tỉnh và nhận bằng khen của UBND tỉnh... Cô cho rằng, tình cảm chân thành của phụ huynh và tình yêu của HS dành cho mình chính là thứ quý giá nhất.

✍️ T.H - H.N

THỜI SỰ QUỐC TẾ **CHÍNH PHỦ ĐỨC SỤP ĐỔ - KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ở CHÂU ÂU**

Chính trường Đức ngày 16-12 ghi nhận những diễn biến mới với việc Quốc hội liên bang bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ thiểu số của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Trước Đức, chính phủ Pháp đã sụp đổ. Quốc hội Pháp bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với thủ tướng Pháp cách đây 12 ngày, mở đường cho tân thủ tướng lên thay. Việc 2 chính phủ lớn ở châu Âu bị bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội phần nào cho thấy khủng hoảng chính trị ở châu Âu hiện nay.

Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Đức Scholz, Chính phủ của ông chỉ nhận được 207 phiếu ủng hộ, trong khi có tới 394 phiếu phản đối và 116 phiếu trắng. Với việc Chính phủ không nhận được số phiếu ủng hộ quá bán, Thủ tướng Olaf Scholz buộc phải yêu cầu Tổng thống Frank-Walter Steinmeier giải tán Quốc hội để tổ chức

bầu cử sớm vào ngày 23-2-2025 tới, tức là sớm khoảng 9 tháng so với kế hoạch. Trong gần 3 năm qua, liên minh cầm quyền đã có những bất đồng về chính sách ngân sách và kinh tế, gây tổn hại tới bầu không khí chung. Điều này khiến lòng tin của công chúng vào chính phủ ngày càng suy giảm. Những khác biệt trong chương trình của các chính đảng không thể được thu hẹp, tình trạng bất đồng kéo dài và tan rã là không thể tránh khỏi. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Đức thừa nhận: "Chúng ta nợ người dân sự tử tế và nghiêm túc. Nhưng lý do tôi quyết định chấm dứt chính phủ liên minh là một điều khác. Nó xuất phát từ một câu hỏi thậm chí còn quan trọng hơn, đó là câu hỏi liệu chúng ta có đầu tư vào đất nước mình hay không và đầu tư như thế nào. Mạnh mẽ và quyết đoán hay hẹp hòi và chán nản. Mọi thứ khác đều phụ thuộc vào câu hỏi này."

An ninh của chúng ta, sự thịnh vượng trong tương lai của chúng ta, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, công việc tốt và giáo dục và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là sự gắn kết xã hội trong nước".

Theo Hiến pháp của Đức, sau khi nhận được yêu cầu của thủ tướng, Tổng thống Đức sẽ ra quyết định giải tán quốc hội liên bang trong vòng 21 ngày và cuộc tổng tuyển cử mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày sau đó. Hiện nay, các chính đảng đang tích cực chuẩn bị và sẽ sớm công bố chương trình tranh cử. Sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Thủ tướng Olaf Scholz vẫn sẽ giữ quyền điều hành chính phủ liên minh cho tới khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử liên bang năm sau. Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã đánh dấu sự kết thúc chính thức của chính phủ liên minh tại Đức.

Trước đó, ngày 4-12 vừa qua, Quốc hội Pháp cũng đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với thủ tướng lúc bấy giờ là ông Michel Barnier. Điều này buộc ông Barnier phải từ chức, mở đường cho François Bayrou lên thay và đánh dấu nước Pháp có 4 thủ tướng trong 1 năm dương lịch.

Như vậy chỉ trong chưa đầy hai tuần qua, chính phủ của hai nền kinh tế lớn của Liên minh Châu Âu đều đã bị quốc hội nước mình bất tín nhiệm. Điều này phần nào phản ánh tình hình rối ren của Liên minh Châu Âu hiện nay. Theo đánh giá của giới phân tích, bất ổn chính trị tại Đức và cả Pháp sẽ ảnh hưởng đáng kể tới Liên minh Châu Âu, bởi Đức và Pháp được coi là trục quyền lực chính trong khối, thúc đẩy chính sách và thiết lập các đường hướng chủ chốt trong chương trình nghị sự của khối 27 quốc gia thành viên.

Theo VOV

THẾ GIỚI 24 GIỜ QUA

● Ủy ban điều tra Nga ngày 17-12 cho biết, tại thủ đô Moscow, một quả bom giấu trong một chiếc xe máy điện phát nổ đã khiến một vị tướng cấp cao của Nga thiệt mạng. Đặc biệt, nơi xảy ra vụ việc chỉ cách Điện Kremlin khoảng 7km. Trung tướng Igor Kirillov - người đứng đầu

Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học của Nga được xác nhận đã thiệt mạng bên ngoài một tòa nhà chung cư trên phố Ryazansky Prospekt. Ủy ban điều tra đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công và đang truy lùng thủ phạm. Những bức ảnh được đăng trên Telegram

cho thấy lối vào một tòa nhà bị hư hỏng, ngổn ngang gạch vụn và hai thi thể nằm trên tuyết. Lực lượng thực thi luật pháp ước tính, thiết bị nổ có sức công phá tương đương khoảng 300gram TNT.

● Hãng Yonhap đưa tin các công tố viên xác nhận Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Park An-su, người từng giữ chức tổng tư lệnh trong thời

gian Tổng thống Yoon Suk Yeol áp đặt thiết quân luật, đã bị bắt giữ vào ngày 17-12. Ông Park bị bắt theo lệnh của tòa án với các tội danh đóng vai trò chủ chốt trong cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Ông Park trở thành nhân vật chủ chốt thứ 5 bị bắt liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon vào ngày 3-12.

P.V (Tổng hợp)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng (vec tơ truyền bệnh: Ruồi, muỗi, kiến, gián ...), chuột năm 2025 tại Cảng HKQT Cam Ranh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng (vec tơ truyền bệnh: Ruồi, muỗi, kiến, gián ...), chuột năm 2025 tại Cảng HKQT Cam Ranh".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới: (<https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/tin-tuc-hoat-dong-2/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-cung-cap-dich-vu-kiem-soat-va-diet-con-trung-vec-to-truyen-benh-ruoi-muoi-kiem-gian-chuot-nam-2025-tai-cang-hang-khong-quo-te-cam-ranh>)

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 18 tháng 12 năm 2024
- Thời hạn gửi hồ sơ báo giá: 10h00 ngày 23 tháng 12 năm 2024
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Email: vanthu.cxr@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
- Người liên hệ: Phòng Kế hoạch (ông Lê Hòa Khánh - Chuyên viên Kế hoạch - Tel: 098.3735.799)

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp, Quyết định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát và phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng theo quy định của pháp luật.
- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với thời gian thực hiện 12 tháng về việc cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng (vec tơ truyền bệnh: Ruồi, muỗi, kiến, gián ...), chuột mà đơn vị cung cấp đã hoàn thành toàn bộ.
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Mất giấy tờ

Vào ngày 10-12-2024, trên đường từ nhà đến UBND phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang để công chứng giấy tờ, tôi sơ ý làm mất bì hồ sơ trong đó có một phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của chiếc xe máy, nhãn hiệu Honda Vision, số khung: RLHJK0356RY247737; số máy: JK03E-3587926.

Vậy, ai nhặt được xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 0914.219.019. Tôi xin chân thành cảm ơn.

**THỨ TƯ (18-12)**

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Nẻo về nguồn cội; 13h05: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.78); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Tọa đàm; 21h: Phim: Không thời gian (T.14); 22h35: Ảnh sáng tri thức.

VTV3: 6h: Nhip đập thể thao; 12h: Phim: Cuộc sống kỳ diệu (T.47); 18h10: Phim: Con tàu y đức (T.7); 20h: Phim: Tuổi trẻ giá bao nhiêu (T.43);

20h30: Bật mí bí mật; 21h40: Phim: Mẹ ác ma, Cha thiên sứ (T.12); 22h40: Phim: Dù có yêu (T.28); 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Nhiệm nhân truyền kỳ (T.14); 12h15: Phim: Hàng xóm (T.8); 20h10: Phim: Xin chào công tố viên (T.27); 21h: Phim: Gia đình vui nhộn (T.8); 21h50: Phim: Mùi đời (T.22).

(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

Quảng cáo trên

Báo Khánh Hòa

DVT: VND/l kỳ báo

Loại khung	Kích cỡ	In màu	In đen trắng
Nguyên trang	26 x 37 cm	7.000.000	5.000.000
1/2 trang	26 x 18 cm	3.500.000	2.500.000
1/4 trang	12,5 x 18 cm	1.800.000	1.300.000
1/6 trang	13 x 12,5 cm	1.250.000	900.000
1/8 trang	12,5 x 9 cm	950.000	700.000
1/10 trang	10 x 9 cm	750.000	550.000
1/16 trang	6 x 9 cm	500.000	350.000
1/32 trang	6 x 4,5 cm	250.000	200.000

Thông tin rao vặt, bán nhà, bán xe...: 50.000 đồng - 100.000 đồng

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

Phòng Quảng cáo - Báo Khánh Hòa

ĐT: 0258.3817979 Fax: 0258.3562950

Email: quangcaobkh@gmail.com



Những sớm mai cùng Nha Trang

Bạn từ nơi xa về, vào những buổi sớm mai khi những chiếc lá trên cây lén rụng trong đêm vẫn còn nằm chao theo gió trên những con đường vắng bóng xe. Bạn bảo trong buổi sáng như thế, thành phố thơm hương.

● Nha Trang buổi sớm mai. Ảnh: G.C

Ở thành phố lâu, từ hồi còn bé cho đến nay đã trùng khơi năm tháng, tôi biết cảm giác của người đi xa trở về, bởi Nha Trang không chỉ có ngày ồn ã, không chỉ có xe cộ đậu chen đường, thành phố còn có những sớm mai thơm hương. Và những sớm mai hương là một phần của phố.

Từ sáng sớm, nếu bạn ra con phố của đêm, chỉ cần ngay khu mình ở, là những người đi tập thể dục, cả những người đến các phòng tập yoga từ sáng, đã cảm nhận mùi hương. Ban đêm, mùa này hoa sữa đã nở. Xưa, hoa sữa trông dày đặc trên đường Lê Hồng Phong và nhiều con đường khác, nay có con đường chỉ lè loi một cây và trên đường Lê Hồng Phong còn giữ lại khoảng 10 cây. Hương hoa sữa vào buổi sáng mai tỏa trong đất trời yên ắng, trộn cùng sương sớm thoảng bay khiến cho không gian dễ chịu.

Người ta không thể thắc mắc tại sao đa phần các loại hoa chỉ lên nở hoa trong đêm? Lý do giải thích là hoa

nở vào ban đêm không chỉ là một hiện tượng đẹp mắt mà còn có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và sự phát triển của môi trường tự nhiên. Những loài hoa nở vào ban đêm có mối liên hệ chặt chẽ với cuộc sống động vật, đặc biệt là các loài côn trùng hoạt động vào ban đêm như bướm đêm và đom đóm, bởi các loài hoa nở đêm để tạo điều kiện cho các loại côn trùng sống đêm tìm mật, như hoa quỳnh, hoa nguyệt quế, hoa lài và cả hoa sữa... Chính vì hoa nở trong đêm đã tạo ra một mùi hương phố thật đặc biệt.

Nếu ở Đà Lạt, mùi lá thông trộn vào mùi các loại hoa, mùi nhựa thông cùng với sương mù tạo ra một mùi hương đặc trưng, nhất là vào sáng sớm, khi bạn rời khỏi Đà Lạt đến các nơi xa, như đi qua đèo Prenn, đến cung đường đi Thung Lũng Vàng, làng Cù Lân hay đi Tà Nung... bạn sẽ gặp mùi hương đặc trưng của Đà Lạt, nhất là vào mùa hoa dã quỳ hện cùng bung nở. Ở Nha Trang có biển, chính biển

với những con sóng nghìn năm kiên trì vỗ bờ, nhờ những cơn gió đưa mùi của biển về phố. Trong gió ấy, có mùi của rong rêu, có mùi của vị muối mặn và có mùi của những mẻ cá vừa lười xong đang trong cuộc hành trình trở về. Và trong sớm mai Nha Trang, cả ngàn cây dừa dọc theo biển lặng lẽ tạo ra những bẹ hoa, hoa dừa nở khoan thai, những vỏ hoa rơi xuống, còn hương trộn vào không gian.

Tất nhiên là sớm mai Nha Trang không chỉ có mỗi một mùi hương. Là khi những cây tra dọc đường Trần Phú nở hoa, khi những cây bàng bắt đầu vào vụ trái mới, và dọc theo dải phân cách đường Trần Phú những cây nguyệt quế cứ tưởng chỉ làm duyên cùng phố, cũng bung những đóa hoa trắng nõn nà, tạo ra mùi hương cho người tận hưởng.

Vào những mùa hoa, phố lại có mùi hương đó. Nha Trang trồng rất nhiều cây lim xẹt, có nơi gọi là hoa phượng vàng. Loại hoa này không nở vội, thả những

bông hoa vàng tạo ra sự lãng mạn cho những con đường. Mùi hoa lim xẹt rất đặc biệt. Hay một mùi hoa nồng thơm, là hoa sala trồng nhiều ở một đoạn đường Ngô Gia Tự. Sala hương nồng, khi đi ngang vào buổi sáng, lại nhớ chuyến đi đến Campuchia, khi chấm dứt cuộc hành trình, tham quan hoàng cung, bắt gặp mùi hương sala ở cổng ra. Rồi vào mùa hoa giáng hương nở, mùi hoa thơm loang. Hoa giáng hương trồng ở khu sân bay cũ, khi nở làm thơm cả một không gian rộng. Và cả con đường Hoàng Hoa Thám và Hai Bà Trưng lại thơm mùi hương của 2 loại hoa kèn hồng và kèn vàng.

Thoát ra khỏi thành phố, chỉ một tí thôi, lạc vào Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái chẳng hạn. Mọi người gọi đó là nhà quê, sớm mai lại thơm mùi hoa cau, thơm cả mùi hoa dâm bụt và có cả mùi lúa chín vào mùa thu hoạch hay cả mùi hương của những buồng chuối đang bung bẹ ra hoa, cả mùi của một mùa sen nở.

Để khi chúng ta mỗi mệt, khi đôi chân không còn muốn lao vào các cuộc hành trình, chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn ngồi trên một chiếc ghế đá mà bao quanh mình thảnh thơi có những con chim sẻ đàn dī bay chuyền đến bên cạnh. Buổi sáng mai thành phố vừa thức dậy, có những người tập thể dục buổi sáng, đem theo chiếc loa thùng mở nhạc. Nắng chưa lên, chỉ là những tia vàng bắt đầu nghiêng dáng sau dãy núi Hòn Tre, loang trên mặt biển những thảm vàng chao sóng. Khi đó cuộc sống nhẹ tênh, không một chút vướng lòng. Hít thật sâu vào lồng ngực mùi hương của phố. Để yêu thành phố đang sống: Nha Trang. Và cũng có thể là để yêu thành phố chỉ ghé qua, lướt lưu để gởi một lời hẹn trở lại. Trở lại để thong thả trong phố có mùi hương riêng, rất lướt lưu.

Tôi yêu Nha Trang những sớm mai đến lạ. Yêu mùi hương phố để khi đi xa, vội trở về để cùng nơi chốn quá đỗi yêu thương này, sớm mai tận thở cùng mùi hương riêng.

✍️ KHUÊ VIỆT TRƯỜNG